



รายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานราย 12 เดือน
ตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

รายงานตัวชี้วัดโครงการและผลการดำเนินงานของโครงการ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2563
ผลการดำเนินงานราย 12 เดือน

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น					
เป้าประสงค์ 1.1 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม					
กลยุทธ์ 1.1.1 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถทำงานวิจัยและขอทุนจากแหล่งทุน					
1. ร้อยละของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถทำงานวิจัยและขอทุนจากแหล่งทุนได้	ร้อยละ 60		1.โครงการสนับสนุนทุนวิจัยการเผยแพร่ผลงานวิจัยพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยคณะนิติรัฐศาสตร์ ได้มีการดำเนินงานที่มุ่งเน้นความสำคัญตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีด้านที่สำคัญคือ การวิจัย โดยคณะฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยของคณะฯ เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาสมรรถนะนั้น การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในกระบวนการทำวิจัยถือเป็นเรื่องสำคัญ การดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ช่วงที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓	คณะนิติรัฐศาสตร์	●
	ร้อยละ 60		โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	●
	ร้อยละ 60	ร้อยละ 66.67	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลงานตีพิมพ์แลเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชนสังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความสามารถทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่เกิดทักษะและองค์ความรู้ ที่สามารถนำไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงเกิดรูปธรรมผลงานตามหลักการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและขยายผลเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันจะสู่เป้าหมายการเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะปฏิบัติภารกิจเพื่อท้องถิ่น ทั้งการพัฒนาขึ้นและแก้ปัญหาของท้องถิ่น เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และดร.รัชดา คำจริง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
			<p>และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเข้าร่วมโครงการ จำนวน 83 คน จากทั้งหมด 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.20 อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เกิดความรู้ความเข้าใจการสร้างงานวิจัยตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 4.42 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เกิดงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวมจำนวน 10 เรื่อง มีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถทำงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 4 คน จากนักวิจัยทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67</p> <p>นอกจากนี้ยังจัดโครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนานักวิจัยด้านการเขียนงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติสูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากขึ้น โดยได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนอมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน และเข้าร่วมแบบออนไลน์ โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom meeting) จำนวน 62 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 87 คน คิดเป็นร้อยละ 108.75 และมีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.20</p>		
กลยุทธ์ 1.1.2. นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่นและประสานความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก					
1. ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่นและประสานความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก	ร้อยละ 40	ร้อยละ 40	<p>โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมจัดประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) “ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” โดยเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในภาคนิทรรศการ ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการมีความคิดเห็นต่อ การดำเนินโครงการโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.57</p>	สถาบันวิจัยและพัฒนา	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
			<p>อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.40 (เป้าหมาย: ร้อยละ 80) ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการและผู้รับบริการ มีความรู้ความเข้าใจกับการถ่ายทอดองค์ความรู้และ นำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต โดยผู้เยี่ยมชมนิทรรศการได้รับความรู้จากการเยี่ยมชมนิทรรศการ มีค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.80 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีอยู่ได้มีค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.40 มีงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น จำนวนโครงการ และเป็นโครงการที่สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ที่นำไปเผยแพร่ให้กับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ จำนวน 4 โครงการ จากโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ทั้งหมด 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40</p>		
กลยุทธ์ 1.1.3 พัฒนาระบบข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น					
<p>1. จำนวนระบบด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ</p>	<p>2 ระบบ</p>	<p>1 ระบบ</p>	<p>โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm) โดยใช้เทคโนโลยี IOT ผลการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> พัฒนาระบบฟาร์มเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะ กลุ่มเกษตรกร บ้านหัวคู หมู่ที่ 9 ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็นฟาร์มแบบปิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยเทคโนโลยี IoT ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ใช้น้ำจากน้ำบาดาล ใช้งบประมาณ 150,000 บาท 	<p>คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>●</p>
		<p>2 ระบบ</p>	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำระบบด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น จำนวน 2 ระบบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดทำเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือ http://research.reru.ac.th เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้ จัดทำจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน 	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนา</p>	<p>●</p>

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
กลยุทธ์ 1.1.4 มีการจัดประกวดผลงานวิจัยชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน					
1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผล งานวิจัยดีเด่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นักศึกษามีส่วนร่วม	ร้อยละ 30	ร้อยละ....	โครงการวันวิทยาศาสตร์ ครู นักเรียนและเข้าชมนิทรรศการและการแข่งขันจำนวน 10,142 คน และจากผลการดำเนินโครงการพบว่าระดับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมก่อนเข้าชม 3.37 อยู่ในระดับปานกลาง เพิ่มขึ้นเป็น 4.16 อยู่ในระดับมาก และมีครูและนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทั้งหมด 1,212 คน	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	●
เป้าประสงค์ 1.2 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ถูกต้อง					
กลยุทธ์ 1.2.1 จัดทำฐานข้อมูลของพื้นที่บริการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน					
1. จำนวนตำบลที่ได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล	10 ตำบล	5 ตำบล	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด มีระบบข้อมูลตำบลครอบคลุมทั้ง 5 ตำบล ที่มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ต่างๆ สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น -อาจารย์ นักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และแกนนำภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อมูลตำบล และเกิดศักยภาพและประสบการณ์การเรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 1. ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด/14 หมู่บ้าน 2. ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด/ 9 หมู่บ้าน 3. ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด/14 หมู่บ้าน 4. ตำบลบ้านเชียง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด / 13 หมู่บ้าน 5. ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด / 10 หมู่บ้าน	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	●
	จำนวน 2 หมู่บ้าน		1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1.เกิดร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาคชุมชนและภาครัฐ 2.ประชาชนมีแนวทางการหารายได้เพิ่มขึ้น 3.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านอาชีพ ด้านการศึกษา และด้านสุขภาวะ 4.ประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน 5.ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี ในการทำงานร่วมกัน และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 6.นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ 7.มีรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
กลยุทธ์ 1.2.2 บูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้ประชาชน ในพื้นที่ที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ					
1. จำนวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยและเครือข่ายเข้าไปดำเนินการจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีผลลัพธ์ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	50 หมู่บ้าน หมู่บ้าน	<p>โครงการส่งเสริมความรักสามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลการประเมินตามตัวชี้วัดจึงบรรลุค่าเป้าหมาย 2. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมี พบว่า จำนวนทั้งสิ้น 140 คน จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด จึงบรรลุค่าเป้าหมาย 3. จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีสถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง ที่เข้าร่วมร่วมโครงการฯ จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด จึงบรรลุค่าเป้าหมาย 4. จำนวนชุมชนเข้าร่วมโครงการ พบว่า มีจำนวน 5 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด จึงบรรลุค่าเป้าหมาย 5. จำนวนเครือข่ายสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 10 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10 แห่ง แบ่งเป็นเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง และเครือข่ายชุมชน จำนวน 5 แห่ง ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด จึงบรรลุค่าเป้าหมาย 6. จำนวนหลักสูตรการเรียนรู้ในเรื่องคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานแนวพระราชดำริ แนวพระราโชบาย มีหลักสูตรการเรียนรู้คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ จำนวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 จึงบรรลุค่าเป้าหมาย 	คณะนิติรัฐศาสตร์	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน					หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
2. จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เป็นไปตามเป้าหมาย	20 โครงการ	14 โครงการ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจำนวนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ รายละเอียดตามตาราง					คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	●
ลำดับที่	หัวหน้าโครงการวิจัย	งบประมาณ	ชื่อเรื่อง		แหล่งทุน				
1	ผศ.ดร.จตุพร หงส์ทองคำ	240,000	การวิจัยและพัฒนาอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมกล้วยไม้ป่ากะเหรี่ยง และกะเหรี่ยงด้ามช้างเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		อพสธ.				
2	ดร. พุทธพรณี บุญมาก	216,000	ผลของอุณหภูมิ และความเข้มข้นของอาหารที่มีต่อความสามารถในการเจริญพันธุ์ของคาลานอยด์โคพิพอดในน้ำจืดในประเทศไทย		ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก รหัสทุน PD2563 มช.				
3	ผศ.ดร. อุไรวรรณ ศรีพนา	300,000	องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อราจากมะเมื่อยและพริกนายนพรา		สกว. (2561-2562)				
4	ผศ.ดร.ชัยญูรินทร์ สมพร	50,000	การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แมลงกินได้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแมลง จังหวัดร้อยเอ็ด		ศูนย์โลจิสติกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย				
5	ผศ.ดร.ชัยญูรินทร์ สมพร	50,000	การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ชาใบชาวกุ่ม่วิสาหกิจชุมชนบ้านหม้อ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด		ศูนย์โลจิสติกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย				
6	ผศ.ดร. อรอนงค์ ภูสีฤทธิ์	404,400	การพัฒนาคุกกี้โดยใช้โปรตีนจากจังหวัด		Innovation and Technology Assitance Programe:ITAP				
7	อ. นนทนนท์ พลพันธ์	462,000	การพัฒนาเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อนสำหรับอบแห้งจังหวัด		Innovation and Technology Assitance Programe:ITAP				
8	อ. นนทนนท์ พลพันธ์	314,100	เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสง		Innovation and Technology Assitance Programe:ITAP				

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
			9	10	11	12		
			9	ดร. จูติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์ และ อ. อาทิตย์ บุคตาดวง	359,800	การพัฒนาและ การใช้โปรแกรมประยุกต์บนมือถือ และอุปกรณ์พกพาในการประเมินสภาวะอาหาร ในท้องถิ่น กรณีศึกษา บ้านสำราญ ตำบลหนอง แคน อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด	สำนักงาน กองทุนวิจัย แห่งชาติ (สกว.)	
			10	อาจารย์ เชษฐพัฒน์ สิริ วัฒนตระกูล	1,973,722	โครงการฝึกอบรมกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล การตลาดเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0	กองทุนวิจัยและ พัฒนาการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม สำนักงาน คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ กิจการโทรคมนาคม	
			11	อาจารย์สุธัญญา กฤตาคม	899,070	โครงการผู้สูงวัยรู้ทันพลังสื่อ	กองทุนพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและ สร้างสรรค์	
			12	อาจารย์วรพจน์ พรหมจักร	1,700,000	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด	งบ (งบบุทธศาสตร์ฯ จังหวัด)	
			13	อาจารย์อาทิตย์ บุคตาดวง	1,000,000	โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไข ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น	งบ (งบบุทธศาสตร์ฯ จังหวัด)	
			14	อาจารย์ปรมัตต์ โปตาพล	900,000	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์ พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	(งบ ยุทธศาสตร์ฯ จังหวัด)	

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
		1 โครงการ	โครงการค่ายครูศาสตร์ฯอีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น 1. กิจกรรม/โครงการส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2. กิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 3. กิจกรรม/โครงการส่งเสริมด้านความรู้	คณะครู ศาสตร์	●
		2 โครงการ	1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่	คณะ บริหารธุรกิจ และการบัญชี	●
3.จำนวนภาคีเครือข่ายทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค ประชาสังคมที่ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการ พัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่บริการ	5 ภาคี เครือข่าย	6 ภาคี เครือข่าย	1. ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด/14 หมู่บ้าน 2. ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด/ 9 หมู่บ้าน 3. ตำบลนาแซงอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด/14 หมู่บ้าน 4. ตำบลบ้านเชียง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด / 13 หมู่บ้าน 5. ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด / 10 หมู่บ้าน 6. ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด / 2 หมู่บ้าน	คณะศิลป ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์	●
		1 ภาคี เครือข่าย	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด	คณะ บริหารธุรกิจ และการบัญชี	●
กลยุทธ์ 1.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน					
1. ร้อยละผู้รับบริการมี ความรู้ ความเข้าใจ เป็นไปตามเป้าหมายของ โครงการและกิจกรรมที่ จัดทำขึ้น	ร้อยละ 50	ร้อยละ 84	สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากร ทางการศึกษา ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อบริการวิชาการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดย กำหนดพื้นที่ชุมชนในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการให้บริการทางวิชาการประจำปี และทุก คณะมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการจากการดำเนินการ พบว่าผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดทำขึ้น คิดเป็นร้อยละ 84	สถาบันวิจัย และพัฒนา	●
2. จำนวนกิจกรรมด้านการ บริการวิชาการที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์	6 กิจกรรม	7 กิจกรรม	สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ใน พื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัด กิจกรรม เพื่อให้ผู้รับบริการวิชาการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 7 กิจกรรม คือ 1. การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันโรคระบาด โควิด-19 โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	สถาบันวิจัย และพัฒนา และทุกคณะ	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
			<ol style="list-style-type: none"> 2. การสร้างการรับรู้ภาวะสุขภาพด้านการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 และโรคไข้เลือดออก แก่ประชาชนตำบลเกาะแก้ว โดยคณะพยาบาลศาสตร์ 3. การสร้างศูนย์เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ชุมชน ณ ชุมชนบุญนิยมร้อยเอ็ดโตก อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยคณะนิติรัฐศาสตร์ 4. การเสริมสร้างพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอำเภอเสลภูมิ โดยคณะครุศาสตร์ 5. อิมสุข สุขภาพดี มีรายได้ ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านไทย โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 6. การอบรมการสื่อสารและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 7. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 		
3. จำนวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยของแต่ละคณะ	12 กิจกรรม	9 กิจกรรม	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้รับบริการวิชาการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมอบรมความรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา รายวิชาการพัฒนานามัยชุมชน รายวิชาพฤติกรรมศาสตร์ และการส่งเสริมสุขภาพรายวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรายวิชาหลักการควบคุมป้องกันโรค และรายวิชาการระบาดวิทยา 2. กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์เจลอนามัยสูตรสมุนไพรในชุมชน ได้แก่ ตะไคร้ มะกรูด โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 3. กิจกรรมการสร้างนวัตกรรมเครื่องกดเจลไร้สัมผัสจากท่อ PVC โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ชุมชน 4. กิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนโครงการ และการบริหารโครงการอย่างมีคุณภาพ สร้างศูนย์เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ชุมชน โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพ เกี่ยวกับการทำจุลินทรีย์ท้องถิ่น (IMO- Indigenous Micro Organism) โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 	สถาบันวิจัยและพัฒนาทุกคณะ	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
			<p>6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพ เกี่ยวกับการทำปุ๋ยจากอินทรีย์วัตถุ (OM- Organic Matter) โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา เศรษฐศาสตร์การเมือง ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์</p> <p>7. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพ เกี่ยวกับการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์</p> <p>8. กิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการเพาะพันธุ์พืชสมุนไพร และการนำไปใช้ประโยชน์ และมีคู่มือสำหรับการเรียนรู้สู่สรรพคุณสมุนไพร โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายวิชาความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการรายวิชามนุษย์สัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการ</p> <p>9. กิจกรรมการอบรมการสื่อสารและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ และรายวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตร่วมสมัย</p>		
กลยุทธ์ 1.2.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในเขตพื้นที่บริการให้ประสบความสำเร็จด้วย องค์กรความรู้					
1. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่บริการได้รับการพัฒนาและยกระดับด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย	10 ผลิตภัณฑ์	10 ผลิตภัณฑ์	<ol style="list-style-type: none"> กระติบข้าวมงคล ผอบกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นไทร กระเป๋าจากกก กลุ่มทอเสื่อกก เตาชาน กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อบ้านใหม่สามัคคี เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อกกบ้านเหล่าแซม Lemon Scrub ข้าวเกรียบฟักทอง กระเป๋าผ้า กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านผือฮี ผ้าสไบชิต กลุ่มทอผ้าสไบชิตบ้านมะยาง 	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	●
2. จำนวนวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็น	5 วิสาหกิจชุมชน	10 ชุมชน	<ol style="list-style-type: none"> กลุ่มจักสานกระติบข้าว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นไทร หมู่ที่ 9 ตำบลนาवल อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่ 10 ตำบลนาवल อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา หมู่ที่ 5 ตำบลนาवल อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
รูปธรรมจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย			5. กลุ่มทอเสื้อบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 6. กลุ่มทอเสื้อกบ้านเหล่าแซม หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 7. กลุ่มเลม่อนเฟรชฟาร์ม 101 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 8. กลุ่มข้าวเกรียบฟักทอง บ้านสนามชัย ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 9. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านผือฮี ตำบลดงแดง อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 10. กลุ่มทอผ้าสไบชิต บ้านมะยาง หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด		
เป้าประสงค์ 1.3 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น					
กลยุทธ์ 1.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรร่วมกันทำกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น					
1. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85.5	<p>โครงการทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะนิติรัฐศาสตร์ กิจกรรมทำบุญตักบาตร</p> <p>เชิงปริมาณ</p> <ol style="list-style-type: none"> มีนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่า จำนวนทั้งสิ้น 171 คน คิดเป็นร้อยละ 85.5 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.37 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกรองลงมาคือ ด้านความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้ประโยชน์ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำที่สุด คือ ด้านการให้บริการของผู้จัดโครงการฯ <p>เชิงคุณภาพ</p> <ol style="list-style-type: none"> เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้มีโอกาสทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ร่วมกัน เผยแพร่อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนา 	คณะนิติรัฐศาสตร์	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
			<p>โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 1 วัด 1 สาขา ดำเนินการจัดโครงการแต่ละกิจกรรมโดยให้สาขาวิชารับผิดชอบในการประสานงานและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สาขาวิชาการจัดการ วัดตาลวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา 2. สาขาวิชาการบัญชี วัดป่าสักดาราม ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด บุญประเพณีประจำปีงานนมัสการพระธาตุพนม จำลอง 3. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วัดป่าศีลาราม บ้านนากระต๊อบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณีบุญผะเหวด 	คณะ บริหารธุรกิจ และการบัญชี	●
			<ol style="list-style-type: none"> 4. สาขาวิชาการตลาด วัดสว่างอารมณ์ บ้านดงกลาง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณี ถวายเทียนพรรษา 5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วัดสว่างรังษี บ้านนากระต๊อบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา 6. สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม วัดบ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา 		
		ร้อยละ 80	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น การดำเนินโครงการ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักศึกษาเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ให้บริการด้านวิชาการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ด้านกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น พิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต รวมถึงการอบรมการสอนเรื่องกิริยามารยาทของไทย สร้างเสริมศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระบบวิถีชีวิตไทยที่งดงาม ใช้กระบวนการเรียนรู้ทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนไทยให้ถึงพร้อมด้วยภูมิรู้ และภูมิธรรม ให้มีความรู้ความเข้าใจ อย่างถ่องแท้ และเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้คนไทยสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสมานฉันท์เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 	สำนักกิจการ นักศึกษา	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
กลยุทธ์ 1.3.2 สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น					
1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	2 องค์ความรู้	1 องค์ความรู้	1.โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นลักษณะโครงการใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านด้อยจากใบกันเกรา ซึ่งถือเป็นสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ในระหว่างวันที่ 4 - 14 สิงหาคม 2563 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายตรงตามเป้าหมายและสอดคล้องตามที่ตั้งไว้ โดยมีขั้นตอนและการบริหารโครงการสอดคล้องกับวงจร PDCA นอกจากนี้สถานที่และระยะเวลาในการดำเนินงานได้มีความเหมาะสม และผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้วางแผนไว้	คณะครุศาสตร์	●
		1 องค์ความรู้	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 1 วัด 1 สาขา จัดทำโครงการโดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	●
			<p>ผลการดำเนินการจัดโครงการแต่ละกิจกรรมโดยให้สาขาวิชารับผิดชอบในการประสานงานและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สาขาวิชาการจัดการ วัดตาลวนาราม ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา 2. สาขาวิชาการบัญชี วัดป่าสักดาราม ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด บุญประเพณีประจำปีงานนมัสการพระธาตุพนม จำลอง 3. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วัดป่าศีลาราม บ้านนากระต๊อบ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณีบุญผะเหวด 4. สาขาวิชาการตลาด วัดสว่างอารมณ์ บ้านดงกลาง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณี ถิ่นสามัคคีและออกพรรษา 5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วัดสว่างรังษี บ้านนากระต๊อบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา 6. สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม วัดบ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา 		

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
		1 องค์กร ความรู้	<p>1. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น การดำเนินโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมา และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น</p> <p><i>ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนของโครงการ</i></p>	สำนักกิจการ นักศึกษา	●
กลยุทธ์ 1.3.3 มีกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม					
1. จำนวนกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ดำเนินการด้านศิลปวัฒนธรรม	1 ภาคี เครือข่าย	..1...ภาคี เครือข่าย	<p>โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 1 วัด 1 สาขา จัดทำโครงการโดยคณะบริหารธุรกิจ และการบัญชี</p> <p>ผลการดำเนินการจัดโครงการแต่ละกิจกรรมโดยให้สาขาวิชารับผิดชอบในการประสานงาน และดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สาขาวิชาการจัดการ วัดตาลวนาราม ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา 2. สาขาวิชาการบัญชี วัดป่าสักดาราม ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด บุญประเพณีประจำปี งานนมัสการพระธาตุพนม จำลอง 3. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วัดป่าศีลาราม บ้านนากระต๊อบ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณีบุญผะเหวด 4. สาขาวิชาการตลาด วัดสว่างอารมณ์ บ้านดงกลาง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณี ถิ่นสามัคคีและออกพรรษา 5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วัดสว่างรังษี บ้านนากระต๊อบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา 6. สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม วัดบ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา 	คณะ บริหารธุรกิจ และการบัญชี	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
เป้าประสงค์ 1.4 บูรณาการการจัด การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ					
กลยุทธ์ 1.4.1 หลักสูตรที่นำมาบูรณาการเรียนการสอนวิจัยบริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ					
1. ร้อยละของหลักสูตร ที่นำมาบูรณาการเรียนการสอนวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ทุกหลักสูตรในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการบูรณาการเรียนการสอนวิจัย บริการ วิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ	ศิลปศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์	●
		ร้อยละ 100	โครงการคตินวิทยา การบริการทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยและชุมชนโรงเรียนเพื่อให้คณะ ครูและสมาชิกในกลุ่มชุมชนปลูกจิตสำนึกให้แก่โรงเรียนและเพื่อเป็นการสร้างค่านิยมและอนุรักษ์ ประเพณีให้คงอยู่	คณะครุ ศาสตร์	●
		ร้อยละ 100	ทุกหลักสูตร มีการบูรณาการเรียนการสอนวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ	คณะ บริหารธุรกิจ และการบัญชี	●
		ร้อยละ 100	<p>ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดการบูรณาการเรียนการสอน ร่วมกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) รายวิชาที่มีการบูรณาการเรียนการสอนและการวิจัย ได้แก่ รายวิชาการทำเหมืองข้อมูล และ รายวิชา คลังข้อมูลและการขุดค้นเพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชาไป ประยุกต์กับงานวิจัยด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาจารย์ผู้สอนได้กำหนดให้นักศึกษาสร้างสรรค์ งานวิจัยจากการประยุกต์ใช้ความรู้ในรายวิชาและเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเตรียม เผยแพร่ในวารสารหรือการประชุมวิชาการระดับชาติ 2) รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริการวิชาการได้แก่ วิชา รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยให้นักศึกษานำความรู้มาปรับใช้กับการ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมโดยใช้ความรู้ในการสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของจังหวัดร้อยเอ็ด 3) สำหรับวิชาที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการได้แก่วิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ รายวิชา ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ โดยอาจารย์ผู้สอนได้กำหนดให้ นักศึกษาจัดโครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และจัดทำสื่อสำหรับให้ ความรู้สำหรับประชาชนในท้องถิ่น 	คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
		ร้อยละ100	มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในรายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลมารดาทารก บูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการในรายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นมี 1 บูรณาการการเรียนการสอนกับทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการรายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลผู้สูงอายุ	คณะพยาบาลศาสตร์	●
		ร้อยละ100	<p>1.โครงการนิตริรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม(การจัดการประชุมชนแบบมีส่วนร่วม) การดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง</p> <p>ช่วงที่ 1 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562</p> <p>ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563</p> <p>โดยมีการดำเนินงานคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษาบริบทและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ป่าชุมชนร้อยเอ็ดโคก 2. จัดทำแผนที่ทรัพยากรป่าชุมชนร้อยเอ็ดโคกแบบมีส่วนร่วม 3. ปลูกป่า ปลูกไม้ผล ปลูกจิตสำนึก และสร้างจิตอาสาในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพจากผลผลิตในป่าชุมชน <p>2 .โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นรากฐาน</p> <p>การดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง</p> <p>ช่วงที่ 1 ในช่วงเดือนธันวาคม 2562</p> <p>ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563</p> <p>โดยมีการดำเนินงานคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงบูรณาการร่วมกับวิทยากรและเครือข่ายชุมชนร้อยเอ็ดโคกกับคณะนิตริรัฐศาสตร์ 2. ดำเนินการทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะนิตริรัฐศาสตร์ โดยใช้พื้นที่สวนความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา คณะนิตริรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 	คณะนิตริรัฐศาสตร์	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู					
เป้าประสงค์ 2.1 บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรและตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต					
กลยุทธ์ 2.1.1 พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์ให้ทันสมัยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสมรรถนะของอาชีพ					
1. จำนวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงพัฒนาให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม	13 หลักสูตรหลักสูตร	1.โครงการอบรมด้านการบริหารงานวิชาการหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต	คณะครุศาสตร์	●
กลยุทธ์ 2.1.2 พัฒนาครูของครูให้มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย/โรงเรียนเครือข่ายมาบูรณาการกับองค์ความรู้และหลักวิชาการ เพื่อถ่ายทอดสู่นักศึกษา					
1. ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย/โรงเรียนเครือข่ายมาบูรณาการกับองค์ความรู้และหลักวิชาการเพื่อถ่ายทอดสู่นักศึกษา	ร้อยละ 30	ร้อยละ....	1. โครงการส่งเสริมให้อาจารย์คณะครุศาสตร์สอนในโรงเรียนสาธิต	คณะครุศาสตร์	●
กลยุทธ์ 2.1.3 จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะในการสอน					
1. จำนวนบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นครู ภายใน 1 ปี	8 คน	8 คน	1.โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน นศ.ครู 11 สาขาวิชา (13 กิจกรรม) 1. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Pre-Internship) 2. กิจกรรมพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน นศ.ครู 11 สาขาวิชา (สาขาละ 1 กิจกรรม) 3. กิจกรรมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามศักยภาพความสามารถของผู้เรียนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL) พื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 11 โรงเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของแต่ละ สาขาวิชาเข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนที่ตรงตามศาสตร์ของตน นำความรู้และกิจกรรมมาปรับใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้หรือรายวิชาที่เกี่ยวข้องตามโรงเรียนเป้าหมาย โดยใช้ระยะเวลา สาขาละ 3 - 4 วัน และมีการพัฒนาความรู้โดยภาพรวมในโครงการ	คณะครุศาสตร์	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
			<p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning)” เพื่อเป็นการนำปัญหาจากการลงพื้นที่โรงเรียนต่างๆ มาพัฒนาสู่การวิจัยของนักศึกษา โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 2 วัน โดยผลลัพธ์ของโครงการที่ได้รับ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นักศึกษาสามารถบูรณาการการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้นักศึกษามีความรู้ด้านทักษะและเทคนิคการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning) 2. นักศึกษานำความรู้ทักษะและเทคนิคการสอนต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาของตนเองได้ 		
<p>กลยุทธ์ 2.1.4 สร้างเครือข่ายพัฒนาครูและบัณฑิตครู</p>			<p>1. โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาเพื่อก้าวสู่วิชาชีพครู (CLIL) จัดกิจกรรมในรูปแบบการบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่ม</p> <p>กิจกรรมที่ 1 การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสำหรับการเรียน การสอน ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดองค์ความรู้สามารถเข้าใจและสามารถสรุปเนื้อหาสาระเกี่ยวกับนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสำหรับการเรียนการสอน ได้</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาเพื่อก้าวสู่วิชาชีพครู ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารทางด้านภาษาเพื่อก้าวสู่วิชาชีพครูสามารถปรับใช้การสื่อสารกับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>คณะครู ศาสตร์</p>	<p>●</p>
<p>1. จำนวนเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้บัณฑิตครูในเขตพื้นที่บริการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพครู</p>	<p>8 เครือข่าย</p>	<p>..... เครือข่าย</p>	<p>1.โครงการอบรมสร้างเสริมเครือข่ายครูที่เลี้ยง สาเหตุที่ล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 จึงทำให้เลื่อนการดำเนินโครงการออกไป</p>	<p>คณะครู ศาสตร์</p>	<p>●</p>
<p>กลยุทธ์ 2.1.5 การจัดอบรมและพัฒนาครูประจำการเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรู้</p>					
<p>1. ร้อยละของผลคะแนน O-Net หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาสมรรถนะ</p>	<p>ร้อยละ 50</p>	<p>ร้อยละ...</p>	<p>1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูประจำการด้านการเรียน การสอนที่จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ สาเหตุที่ล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 จึงทำให้เลื่อนการดำเนินโครงการออกไป</p>	<p>คณะครู ศาสตร์</p>	<p>●</p>

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
ครูประจำการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ					
กลยุทธ์ 2.1.6 สร้างเจตคติที่ดีให้บัณฑิตครูให้มีความสำคัญกับการเป็นครูในภูมิภาค					
1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุครูในภูมิภาค	ร้อยละ 20	ร้อยละ...	1.โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ครูมืออาชีพ	คณะครู ศาสตร์	●
กลยุทธ์ 2.1.7 สนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติในประเด็นของวิชาชีพครู					
1. ร้อยละของผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ 30	ร้อยละ...			●
เป้าประสงค์ที่ 2.2 ศิษย์เก่าทางการศึกษาที่เข้าสู่วิชาชีพแล้วได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง					
กลยุทธ์ 2.2.1 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู (ศิษย์เก่า) ที่เข้าสู่วิชาชีพ					
1. จำนวนกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและอาจารย์สายวิชาชีพครูที่มีผลลัพธ์เชิงประจักษ์	2 กิจกรรม	2 กิจกรรม	คณะครูศาสตร์ได้ดำเนินโครงการทั้ง สั้น 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการเตรียมความพร้อมความเป็นครูก่อนสำเร็จการศึกษา (โดยรุ่นพี่ที่สอบบรรจุได้) 2. โครงการครูรุ่นพี่สู่ครูรุ่นน้อง ผลการดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	คณะครู ศาสตร์	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา					
เป้าประสงค์ที่ 3.1 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น					
กลยุทธ์ 3.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ					
1. จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศรอบข้างและสามารถพัฒนาตนเองได้ (รวม non degree)	จำนวน 6 หลักสูตร	จำนวน 2 หลักสูตร	1. หลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 2. หลักสูตร นวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	●
		จำนวน 1 หลักสูตร	หลักสูตรนวัตกรรมบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	●
		จำนวน 16 หลักสูตร	โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา กิจกรรมที่ 4 การพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF (หลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย)	สำนักวิชาการและประมวลผล	●
2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาในระดับดีขึ้น	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100	ทุกหลักสูตรในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมิน ในระดับดีขึ้น คือมากกว่า 3.10 (16 หลักสูตร)	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	●
		ร้อยละ 100	ทุกหลักสูตร มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ขึ้นไป ดังนี้ 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 3.91 คะแนน 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการการตลาด 3.62 คะแนน 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.81 คะแนน 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 3.53 คะแนน 5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 3.50 คะแนน 6. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3.69 คะแนน 7. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 4.14 คะแนน	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	●
	ร้อยละ.....		ผลการประเมินระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี 3.69 คะแนน	คณะพยาบาลศาสตร์	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
กลยุทธ์ 3.1.2 ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21					
1. จำนวนผลงานนักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/รางวัลจากการประกวดกับสาขาที่สำเร็จการศึกษาและอื่น ๆ (รวมรางวัลชมเชย)	จำนวน 4 ผลงาน	จำนวน 9 ผลงาน	<ol style="list-style-type: none"> รางวัลชมเชย การประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน BBA E-Sport championship 2020 งานบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเกมส์ Kahoot ตอบปัญหาทางการจัดการงานบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม Digital content creative contest งานบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรม Digital content creative contest งานบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รางวัลชมเชย Thailand E-commerce pitching contest 2020 DBD Boost Up Online มหกรรมประกวดสินค้าชุมชนออนไลน์แห่งประเทศไทย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดทักษะการพูดมคคเทศก์ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดทักษะการประกอบอาหารว่างวิถีไทย กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการผสมเครื่องดื่มคอกเทล วิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี 	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	●
2. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 10	ร้อยละ 90	การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	●
		ร้อยละ 100	-	คณะพยาบาลศาสตร์	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
3. ร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	<p>1.โครงการโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาเพื่อ ก้าวสู่วิชาชีพครู โครงการสัมมนาวิชาชีพครู เป็นลักษณะโครงการต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 - 4 ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (TPACK, CBL, PBL, FLIP, STEM) 29 มกราคม 2563 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายตรงตามเป้าหมายและสอดคล้องตามที่ตั้งไว้ โดยมีขั้นตอนและการบริหารโครงการสอดคล้องกับวงจร PDCA นอกจากนี้สถานที่และระยะเวลาในการดำเนินงานได้มีความเหมาะสม และผลที่คาดว่าจะได้รับการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้วางแผนไว้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 83.42 มีได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (TPACK, CBL, PBL, FLIP, STEM) โดยได้ดำเนิน กิจกรรม 2 กิจกรรมดังนี้</p> <p>กิจกรรมที่ 1 การฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยวิทยากรทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดองค์ความรู้ สามารถเข้าใจ และสามารถถอดสรุปเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาวิชาชีพครู ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (TPACK, CBL, PBL, FLIP, STEM)</p>	คณะครุศาสตร์	●
	ร้อยละ 66.66	ร้อยละ 66.66	<p>โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษา</p> <p>1. มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งสิ้น 15 คนซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวน นักศึกษา ชั้นปีที่ 4</p> <p>2. สาขาวิชาได้จัดให้นักศึกษาเข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษาทั้งสิ้น 14 คน โดยอยู่ในระดับ Post-Intermediate 3 คน Pre-Intermediate 7 คน และ ระดับ Beginner 5 คน จำนวนผู้ผ่านระดับ Pre-Intermediate ขึ้นไปมี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓</p> <p>งบประมาณที่ใช้ 1,350 บาท</p>	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	●
	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	<p>1.โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21</p> <p>กิจกรรมที่ 1 ค่ายพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับสากล รุ่นที่ 1 สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 286 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 300 คน คิดเป็น 95.33 %</p>	ศูนย์ภาษา	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
			<p>กิจกรรมที่ 2 สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบ 92 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 100 คน คิดเป็น 92 %</p> <p>กิจกรรมที่ 3 ค่ายพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับสากล รุ่นที่ 2 สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 387 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 400 คน คิดเป็น 96.75 %</p> <p>กิจกรรมที่ 4 สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 คณะนิติรัฐศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 98 คน ผู้เข้าสอบทั้งหมด 86 คน คิดเป็น 87.76 % นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 129 คน ผู้เข้าสอบทั้งหมด 106 คน คิดเป็น 82.17 %</p> <p>กิจกรรมที่ 5 ค่ายพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับสากล รุ่นที่ 3 สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 383 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 425 คน คิดเป็น 90.11 %</p> <p>กิจกรรมที่ 6 สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 88 คน ผู้เข้าสอบทั้งหมด 71 คน คิดเป็น 80.68 % นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 64 คน ผู้เข้าสอบทั้งหมด 60 คน คิดเป็น 93.75 %</p> <p>กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรมต่างประเทศ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 54 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 70 คน คิดเป็น 77.14 %</p> <p>กิจกรรมที่ 8 ค่ายพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับสากล รุ่นที่ 4 สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 171 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 210 คน คิดเป็น 81.42 %</p> <p>กิจกรรมที่ 9 ค่ายพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับสากล รุ่นที่ 5 สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 คณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 337 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 420 คน คิดเป็น 80.23 %</p> <p>กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน สำหรับ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 154 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 160 คน คิดเป็น 96.25 %</p> <p>สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ</p>		

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
			<ol style="list-style-type: none"> 1. หาข้อมูลจำนวนนักศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย และประชุมวางแผนการทำงาน 2. เสนอโครงการและขออนุมัติงบประมาณ 3. จัดหาสถานที่ เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4. ประสานไปยังคณะต้นสังกัดของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแจ้งความประสงค์และกำหนดการของกิจกรรมนั้นๆ 5. ดำเนินการจัดกิจกรรม 6. สรุปและบันทึกผลการดำเนินกิจกรรม 7. จัดทำเอกสารเบิกจ่าย <p>ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การสื่อสารกับชาวต่างชาติ การติดต่อประสานงานกับบริษัทต่างประเทศ การสมัครงาน การเตรียมสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ เป็นต้น</p> <p>อุปสรรคการดำเนินงาน ซึ่งอาจเกิดความล่าช้า เนื่องจากติดปัญหาจากภาวะระบาดของโควิด - 19 จึงดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 5.โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษา 		
4. ร้อยละของบัณฑิตที่เข้าสอบความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (IC3)	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนในยุค Digital Disruption โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบัวขาว <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนในยุค Digital Disruption โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบัวขาว โดยใช้โปรแกรม zappa โดยที่ผู้เข้าอบรมจะต้องจัดทำสื่อขึ้นมา 1 ชิ้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ มาใช้จัดทำเอกสารในรูปแบบ Interactive ได้ 2. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสื่อต่างๆ โดยการประยุกต์ใช้ Augmented Reality (AR) 	คณะครุศาสตร์	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
			<p>1.โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีแก่นักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ บัดนี้โครงการฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทางผู้จัดโครงการจึงนำเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ดังนี้</p> <p>ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ค่าเฉลี่ย ๔.๗๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ ด้านกระบวนการขั้นตอนการดำเนินโครงการ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๐ ด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ย ๔.๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย ๔.๑๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐ เฉลี่ยรวม ๔.๔๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๐</p> <p>ในการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด ๔๐๙ คน จากจำนวน ๔๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๔ และมีผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด ๔๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๙ ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	●
			<p>3.โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ดิจิทัล การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล จัดขึ้นวันที่ 14 มีนาคม 2563 ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา - ไม่ใช้งบประมาณ</p>	คณะนิติศาสตร์	●
กลยุทธ์ 3.1.3 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทำงานและเสริมสร้างทักษะและจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น					
1. ร้อยละการได้งานทำ ทำงานตรงสาขาประกอบอาชีพอิสระทั้งตาม ภูมิลำเนาและนอก ภูมิลำเนาภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 80	ร้อยละ 97.22	<p>หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 10 หลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 1 หลักสูตร</p>	คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์	●
		ร้อยละ 100	<p>คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมีจำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร 6 สาขาวิชา มีร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สาขาวิชาการจัดการ มีจำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำ คิดเป็นร้อยละ 100.00 2. สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมมีจำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำ คิดเป็นร้อยละ 100.00 3. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวมีจำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำ คิดเป็นร้อยละ 100.00 4. สาขาวิชาการบัญชีมีจำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำ คิดเป็นร้อยละ 100.00 	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
			5. สาขาวิชาการตลาดมีจำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำ คิดเป็นร้อยละ 100.00 6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีจำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำ คิดเป็นร้อยละ 100		
			โครงการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การร่วมผลิตบัณฑิตและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน(Work Integrated Learning) สรุปผลการดำเนินโครงการ สามารถทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การร่วมผลิตบัณฑิตและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน(Work Integrated Learning) ร่วมกับ 10 สถานประกอบการ จาก 11 สถานประกอบการ (คิดเป็นร้อยละ 90.91) มีสถานประกอบการที่เป็นเครือข่าย ดังนี้ 1.โรงแรม เดอะ ไฮ เฟลส 2.โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด็น 3.โรงแรมเดอะไรซ์ โฮเทล 4.โรงแรมเอ็ม แกรนด์ 5.โรงแรมจันทร์ รีสอร์ท 6.บริษัท C.K. Foods Roi-Et Co.,Ltd 7.Skipper Garden 8.Sagate Hall 9.หจก.เอ็กซ์เพรส อินเตอร์ เซอร์วิส 10.บริษัทสบาย สบาย ทัวร์แอนด์แรเวล	คณะ บริหารธุรกิจ และการบัญชี	●
		ร้อยละ 100	บัณฑิตมีงานทำตรงสาขาร้อยละ 100	คณะพยาบาล ศาสตร์	●
2. คะแนนผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิตที่ได้รับการประเมิน	คะแนนผล การประเมิน 3.51	คะแนนผล การประเมิน 4.53	หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จำนวน 10 หลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 1 หลักสูตร	คณะศิลป ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์	●
		คะแนนผล การประเมิน 4.77	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF โดยรวมได้ 4.77 คะแนน โดยมีหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร 6 สาขาวิชา มีคะแนนประเมินเฉลี่ย ดังนี้ 1. การจัดการ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ได้ 4.56	คณะ บริหารธุรกิจ และการบัญชี	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
			2. การจัดการการท่องเที่ยว ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ได้ 4.86 3. การจัดการการโรงแรม ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ได้ 4.67 4. การบัญชี ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ได้ 4.88 5. การตลาด ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ได้ 4.80 6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ได้ 4.83		
		คะแนนผล การประเมิน 4.50	-	คณะพยาบาล ศาสตร์	●
กลยุทธ์ 3.1.4 อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น					
1. ร้อยละอัตราการศึกษาต่อ ในการศึกษาต่อระดับ อุดมศึกษา	ร้อยละ 3	ร้อยละ...	1.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/โรงเรียน ในเขตพื้นที่บริการ ผลลัพธ์ของโครงการ 1. ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมี เทคนิคการสอนที่จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 2. นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีความรู้และทักษะการอ่านการเขียนและการคิด วิเคราะห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 85	คณะครุ ศาสตร์	●
		ร้อยละ.....	1.โครงการเปิดโลกทัศน์ระดับบัณฑิตศึกษา การเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถือเป็นกา รยกระดับการให้การศึกษาและเป็นการบ่งบอกถึงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาทั้งระดับคณะและ ระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างคณะที่เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากับ บัณฑิตวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ทั้งการจัดการเรียนการสอนที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี และกำกับดูแล คุณภาพการเรียนการสอน ในระดับบัณฑิตศึกษา ถือเป็น การสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยเพิ่มความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการจัดการเรียนการสอน	บัณฑิต วิทยาลัย	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
			ระดับบัณฑิตศึกษาที่จะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดและสะท้อนกลับไปยังประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย		
		ลดลง ร้อยละ 16.78	1.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ กิจกรรมที่ 3 การเปิดโลกริชาการ	สำนักวิชาการ และ ประมวลผล	●
กลยุทธ์ 3.1.5 พัฒนาห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต					
1. ร้อยละของหลักสูตรที่มี สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ เพียงพอและเหมาะสม	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 10 หลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 1 หลักสูตร	คณะศิลป ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์	●
		ร้อยละ 100	ทุกหลักสูตรได้รับเงินสนับสนุนในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	คณะ บริหารธุรกิจ และการบัญชี	●
		ร้อยละ 100	1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาเซทบอทสำหรับให้บริการข้อมูลแก่นักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นที่ ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1. พัฒนาระบบเซทบอทเพื่อตอบปัญหาด้านการศึกษาและเรียนต่อแก่นักเรียนและนักศึกษาใน เขตพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 ระบบ โดยเป็นระบบสารสนเทศสำหรับ ให้บริการความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาในรูปแบบที่สามารถตอบคำถามตามความต้องการ เฉพาะเจาะจงและให้บริการและเข้าถึงได้จากทุกที่ในตลอดเวลา 2. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 3. งบประมาณที่ใช้ 75,000 บาท	คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
		ร้อยละ 90	-	คณะพยาบาลศาสตร์	●
			<p>โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหา</p> <p>กิจกรรมที่ 1 สำรวจปัญหา/ศึกษาความต้องการของโรงเรียน ผลิตสื่อและสารคดี</p> <p>กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์แนวทางการสร้างนวัตกรรมสื่อวีดิทัศน์ต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน</p> <p>กิจกรรมที่ 3 สร้างเครือข่ายเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก</p> <p>กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนการสร้างสื่อของแต่ละโรงเรียน</p> <p>กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด</p> <p>กิจกรรมที่ 6 การติดตาม ทดลองใช้ และการนำเสนอผลงานผลการใช้สื่อ</p>	ศูนย์นวัตกรรมและสื่อ	●
		ร้อยละ....	<p>โครงการพัฒนาสมรรถนะบริการของศูนย์วิทยบริการในยุคดิจิทัล</p> <p>กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการให้บริการสารสนเทศ ประกอบด้วย การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ หนังสือพิมพ์ในเดือนมกราคม มีนาคม เมษายน หนังสือ/ตำรา ทุกคณะตามยอดจัดสรร การจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการศูนย์วิทยบริการ และการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ได้แก่ ปรับปรุงพื้นที่การให้บริการ ให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ</p>	ศูนย์วิทยบริการ	●
กลยุทธ์ 3.1.6. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ					
1. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติสหกิจศึกษา WIL รวมทั้งใช้นวัตกรรมเป็นฐาน	ร้อยละ 70	ร้อยละ 35	คณะศิลปศาสตร์ มีจำนวนอาจารย์เข้าร่วมการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติสหกิจศึกษา WIL รวมทั้งใช้นวัตกรรมเป็นฐาน ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 38	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	●
		ร้อยละ 80	-	คณะพยาบาลศาสตร์	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
		ร้อยละ 85.29	โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่	สำนักวิชาการ และ ประมวลผล	●
2. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา กระบวนการจัดการเรียน การสอนที่เน้นปฏิบัติสห กิจศึกษา WIL รวมทั้งใช้ นวัตกรรมเป็นฐาน	ร้อยละ 70	ร้อยละ 100	-	คณะพยาบาล ศาสตร์	●
3. ร้อยละของอาจารย์ที่มี คุณวุฒิปริญญาเอก		ร้อยละ 37.90	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจำนวน อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 34 คน จาก อาจารย์ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 37.90	คณะศิลป ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์	●
		ร้อยละ 19.05	อาจารย์ประจำทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จำนวน 42 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้มี คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 1. ผศ.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ ปร.ด. (การจัดการ) 2. อาจารย์ ดร. จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ ปร.ด. (พัฒนาบูรณาการศาสตร์) 3. อาจารย์ ดร. การุณ พงศ์ศาสตร์ Ph.D. (Commerce) พาณิชยศาสตร์ 4. อาจารย์ ดร. มงคล เอกพันธ์ ปร.ด. (การจัดการ) 5. อาจารย์ ดร. ภัทริยา พรหมราษฎร์ ปร.ด. (การจัดการ) 6. อาจารย์ ดร. ภัทริกา ชินช่าง ปร.ด. (การจัดการ) 7. อาจารย์ ดร. วิไลวรรณ โพนศิริ บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 8. อาจารย์ ดร. วรณษา วังแสนแก้ว ปร.ด. (การตลาด)	คณะ บริหารธุรกิจ และการบัญชี	●
		ร้อยละ 8.33	-	คณะพยาบาล ศาสตร์	●
			โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 สอดคล้องกับแผน ปฏิรูปประเทศ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการ พร้อมทั้งมีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ได้สร้างเครือข่ายวิชาการในการบริหารจัดการ	ฝ่ายการ เจ้าหน้าที่	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
			องค์กร ตลอดจนมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น เข้าใจในการพัฒนาด้านภาวะผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง สามารถจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักได้เป็นอย่างดี เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง		
4. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ 35	ร้อยละ 25.7	<p>คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจำนวน อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 23 คน อาจารย์ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70</p> <p>1.โครงการวารสารสังคมศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ ปีที่ 3 ปีชัษ ก.ค.-ธ.ค.62 และปีที่ 4 ปีชัษ ม.ค.-มิ.ย.63 ดำเนินโครงการวารสารสังคมศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ ปีที่ 3 ปีชัษ ก.ค.-ธ.ค.62 และปีที่ 4 ปีชัษ ม.ค.-มิ.ย.63 จัดขึ้นที่คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้</p> <p>1. กลุ่มเป้าหมายภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด - คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะอื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด <p>การดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง</p> <p>ช่วงที่ 1 ในช่วงเดือนตุลาคม 2562</p> <p>ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนกันยายน 2563</p> <p>โดยมีการดำเนินงาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กองบรรณาธิการวารสารฯ เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 2.ดำเนินการตามแผนที่ได้วางเอาไว้ 3.จัดทำเป็นแบบประเมินผลโครงการ เก็บข้อมูล และทำการสรุปผลการจัดกิจกรรมรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ <p>ผลลัพธ์ของโครงการ</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</p>	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	●
				คณะนิติศาสตร์	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
			<p>1. จำนวนวารสารฯ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งมีการตั้งค่าเป้าหมายคือ มีวารสารเผยแพร่ จำนวน ฉบับต่อปี ซึ่งผลการประเมินโครงการฯ ด้านจำนวนวารสารฯ พบว่า คณะฯ มีวารสารเผยแพร่ จำนวน ๒ ฉบับต่อปี ดังนั้น โครงการนี้ จึงบรรลุค่าเป้าหมาย</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</p> <p>1. กระตุ้นให้คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ได้เขียนบทความทางวิชาการและพัฒนาบทความทางวิชาการ ในด้านนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และรัฐศาสตร์ รวมทั้งเปิดรับบทความ ทั้งภายในและภายนอก โดยหลักเกณฑ์การรับบทความเป็นไปตามที่กองบรรณาธิการ</p> <p>2. มีการดำเนินการตามขั้นตอนการจัดพิมพ์วารสาร มีกองบรรณาธิการเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำวารสารวิชาการ ในระดับที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ยอมรับ และยกย่องเป็นวารสารระดับชาติและนานาชาติ</p> <p>3. มีการจัดพิมพ์บทความลงในวารสารเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป สมาชิกวารสารฯ และเป็นเวทีให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่สังคม และท้องถิ่น</p> <p>4.</p>		
		ร้อยละ 45.83	-	คณะพยาบาลศาสตร์	●
		ร้อยละ 32.03	<p>ในปีงบประมาณ 2563 มีอาจารย์สายวิชาการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 306 คน อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการรวมทั้งสิ้น 98 คน โดยแบ่งเป็นระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 96 ราย รองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.03</p>	ฝ่ายการเจ้าหน้าที่	●
5. ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมให้ได้เข้ารับการอบรมในวิชาชีพเฉพาะของตนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจำนวนอาจารย์ 72 คน ได้รับการส่งเสริมให้ได้เข้ารับการอบรมในวิชาชีพเฉพาะของตนจำนวน ร้อยละ 80	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	●
		ร้อยละ 16.67	<p>คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีอาจารย์ประจำทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จำนวน 42 คนในจำนวนนี้มีผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67</p> <p>1. ผศ.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์</p>	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
			2. ผศ.เกษศิริรินทร์ ภิญญาคง 3. ผศ.บุญช่วง ศรีธรรราชูว์ 4. ผศ.สุพร แก้วสะอาด 5. ผศ.อารยะรัตน์ ชารีแสน 6. ผศ.สุติมา ฮามคำไพ 7. ผศ.ลลิตา พิมทา		
		ร้อยละ 100	-	คณะพยาบาล ศาสตร์	●
		ร้อยละ 91.67	โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่	สำนักวิชาการ และ ประมวลผล	●
6. ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการ ส่งเสริมให้เข้าอบรม พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง	ร้อยละ 70		-		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ					
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น					
กลยุทธ์ 4.1.1 ส่งเสริมบุคลากร นักศึกษา ให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่					
1. จำนวนอาจารย์บุคลากร นักศึกษาและ ศิษย์เก่าที่ ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือนานาชาติ	จำนวน 3 คน	จำนวน 1 คน	ผศ.สิทธิเดช หมอกมีชัย รางวัลนักวิจัยดีเด่น ในงานประชุมการวิจัย กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ	คณะศิลป ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์	●
		จำนวน 1 คน	-	คณะพยาบาล ศาสตร์	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
2. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพและเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	ร้อยละ 10	ร้อยละ 12.33	<p>ในปีงบประมาณ 2563 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีคุณสมบัติในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 73 คน มีผู้ที่ยื่นขอกำหนดตำแหน่งจำนวน 22 คน โดยอยู่ในกระบวนการวิเคราะห์ค่าจ้าง จำนวน 4 คน</p> <p>ผ่านการวิเคราะห์ค่าจ้างแล้ว จำนวน 7 คน</p> <p>อยู่ในกระบวนการยื่นประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลักและสมรรถนะฯ จำนวน 2 คน และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น อยู่ในระดับชำนาญการ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.33</p>	ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง	●
			<p>โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิสูงขึ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีศักยภาพเกิดความเข้าใจในการจัดการศึกษาและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ 2) บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ วิเคราะห์ภาระงานสายสนับสนุน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานมากขึ้น 3) เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 4) บัณฑิตวิทยาลัยมีวัฒนธรรมการทำงาน และการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง 	บัณฑิตวิทยาลัย	●
3. ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา	ร้อยละ 30	ร้อยละ 75	<p>1.โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิต “LEAD” คณะนิติรัฐศาสตร์ จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 145 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลการประเมินตามตัวชี้วัดจึงบรรลุค่าเป้าหมาย</p>	คณะนิติรัฐศาสตร์	●
4. จำนวนโครงการจิตอาสา	จำนวน 5 โครงการ	จำนวน....โครงการ	<p>1.โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น</p>	สำนักกิจการนักศึกษา	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
กลยุทธ์ 4.1.2 อัตราส่วนจำนวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจำนวนผลงานดังกล่าวที่ถูกลำนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม					
1. ร้อยละผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจำนวนผลงานดังกล่าวที่ถูกลำนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ 50	ร้อยละ.....	(ไม่มีโครงการ)		●
กลยุทธ์ 4.1.3 ผลการสำรวจการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ					
1. ค่าระดับผลการสำรวจความพึงพอใจการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ	ระดับผล 3.51	ระดับผล	1.โครงการสำรวจความพึงพอใจ การรับรู้ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย (ITA)	ทุกคณะ ทุกสำนัก	●
กลยุทธ์ 4.1.4 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัยรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล					
1. จำนวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน 2 ฐานข้อมูล	จำนวน 1 ฐานข้อมูล	1.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (iThesis) กิจกรรมที่ 1 จัดทำรายละเอียดข้อมูล กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ itthesis สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ - คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลการทำวิทยานิพนธ์ได้สะดวกและรวดเร็ว - เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และค้นหาข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป - เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า เผยแพร่ข้อมูลวิทยานิพนธ์	บัณฑิตวิทยาลัย	●
		จำนวน 1 ฐานข้อมูล	1.โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดการเอกสารและงบประมาณในสำนักงาน ผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดการเอกสารและงบประมาณในสำนักงาน บัณฑิตวิทยาลัย มีภารกิจในการกำกับมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	บัณฑิตวิทยาลัย	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
			<p>สู่ความเป็นนานาชาติ และเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการ อีกทั้ง มียุทธศาสตร์ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศระบบสารสนเทศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้บัณฑิตวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดการเอกสารและงบประมาณในสำนักงานฐานข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนฐานข้อมูลในสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้บัณฑิตวิทยาลัยสามารถพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ และความจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดการเอกสารและงบประมาณในสำนักงานขึ้น</p>		
			<p>1.โครงการปรับปรุงคู่มือวิทยานิพนธ์ จากผลการดำเนินงานของโครงการการปรับปรุงคู่มือวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ได้คู่มือวิทยานิพนธ์เผยแพร่ สำหรับอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าเป็นแนวทางในการจัดทำวิทยานิพนธ์ คุชภูนิพนธ์</p>	บัณฑิตวิทยาลัย	●
		จำนวน 1 ฐานข้อมูล	<p>1.โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 1 จ้างติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตบ้านพักบุคลากร(หลังใหม่) จากการปรับปรุงและติดตั้งระบบเครือข่ายในบ้านพักบุคลากรและในมหาวิทยาลัยทำให้การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสามารถสืบค้นข้อมูลจัดการเรียนการสอนได้ กิจกรรมที่ 2 ซื้อมีเตอร์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาคาร เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และอาคารวิทยาศาสตร์ สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ จากการปรับปรุงระบบเครือข่าย นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลในการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ</p>	ศูนย์คอมพิวเตอร์	●
กลยุทธ์ 4.1.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ					
1. ร้อยละผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ	ระดับคะแนน 85 คะแนน	ระดับ 89.20 คะแนน	1.โครงการสร้างสำนึก โปร่งใส ไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ฝ่ายนิติการ	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
กลยุทธ์ 4.1.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และ พันธกิจของมหาวิทยาลัย					
1. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย	จำนวน 2 เครือข่าย	จำนวน..... เครือข่าย	<p>โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ</p> <p>โครงการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมอัญเชิญด้วยพระราชทานจากโรงเรียนโรงเรียนทราญมูลวิทยา จังหวัดยโสธร กลับสู่คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 2. กิจกรรมวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 5 สิงหาคม 2563 <p>เชิงปริมาณ</p> <p>ผลลัพธ์ของโครงการ</p> <p>เชิงปริมาณ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 333 คน คิดเป็นร้อยละ 89.28 ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผลการประเมินตามตัวชี้วัดจึงบรรลุค่าเป้าหมาย 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ที่ 4.2 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก <p>เชิงคุณภาพ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้/ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 	คณะนิติศาสตร์	●
			<p>การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 50.67 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นและพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 5.26 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 87.67 - ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติจากหลากหลายสาขาวิชา การนำเสนอแบบโปสเตอร์ และแบบบรรยาย จำนวนทั้งสิ้น 79 บทความ - ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัย ประสบการณ์ทางวิชาการ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมการจัดงานประชุมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจตรงตามความต้องการ - การจัดโครงการครั้งนี้มีเครือข่าย ในการจัดงานจำนวน 7 หน่วยงานและมีเครือข่ายวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัยจำนวน 2 หน่วยงาน 	บัณฑิตวิทยาลัย	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
กลยุทธ์ 4.1.7 ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล					
1. ผลของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน (ดัชนีวัดจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข คะแนนเต็ม 220 คะแนน)	ผลความพึงพอใจ 158 คะแนนคะแนน	<p>1.โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสุ่งค์นครวัดกรรม</p> <p>กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมคณะกรรมการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากรเข้าร่วมประชุมในส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 22 ครั้ง</p> <p>กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานสำนักงานอธิการบดี การปฏิรูปทัศน์ การจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง การจ้างเหมาบริการ จำนวน 84 ครั้ง</p>	สำนักงานอธิการบดี	●
กลยุทธ์ 4.1.8 พัฒนามาตรฐานแผนงานการเงินและงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า					
1. ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 90	ร้อยละ....	<p>1.โครงการทบทวนแผนคณะนิติรัฐศาสตร์</p> <p>ดำเนินการจัดโครงการขึ้นที่คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดซึ่งกลุ่มเป้าหมาย มีจำนวน 2 กลุ่มรวมทั้งสิ้น 24 คน ดังนี้</p> <p>1.อาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์ จำนวน 20 คน</p> <p>2. เจ้าหน้าที่คณะนิติรัฐศาสตร์ จำนวน 4 คน</p> <p>เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาคณะฯผ่านการจัดทำแผนกลยุทธ์ ของคณะนิติรัฐศาสตร์ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงการทบทวนแผนฯ เพื่อให้แผนฯของคณะนิติรัฐศาสตร์มีความสมบูรณ์ตรงตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ อีกทั้งเพื่อให้ได้ประเด็นกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมในการบริหารองค์กร</p> <p>การดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง</p> <p>ช่วงที่ 1 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563</p> <p>ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563</p> <p>ช่วงที่ 3 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563</p> <p>โดยมีการดำเนินงานคือ</p> <p>1.แต่งตั้งและประชุมคณะทำงาน</p> <p>2.นำเสนอโครงการเพื่ออนุมัติและดำเนินโครงการตามแผนที่ได้วางเอาไว้</p> <p>3.จัดทำแบบประเมินผลโครงการ เก็บข้อมูลและสรุปผลการจัดกิจกรรมรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ</p>	คณะนิติรัฐศาสตร์	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
		ร้อยละ 88.47	โครงการพัฒนาสำนักวิชาการและประมวลผล กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการวัสดุสำนักงานให้เกิดความคุ้มค่า กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนัก กิจกรรมที่ 3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักวิชาการและประมวลผล	สำนักวิชาการและประมวลผล	●
		ร้อยละ 88.47	โครงการพัฒนาสำนักวิชาการและประมวลผล กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการวัสดุสำนักงานให้เกิดความคุ้มค่า 1. ดำเนินกิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้เกิดความคุ้มค่าและครอบคลุมทุกกลุ่มงาน เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2. ดำเนินกิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้เกิดความคุ้มค่าและครอบคลุมทุกกลุ่มงาน เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการตามแผนแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดกิจกรรม กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนัก 1. ดำเนินกิจกรรมมาตรการเตรียมความพร้อมในการบริหารราชการและให้บริการคณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ในระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการตามแผนแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดกิจกรรม กิจกรรมที่ 3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักวิชาการและประมวลผล ดำเนินกิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563 ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดมุกดาหาร นาเวียงแก ริเวอร์วิว รีสอร์ท ได้ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว	สำนักวิชาการและประมวลผล	●
กลยุทธ์ 4.1.9 พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล					
1. ระดับผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย	ระดับ 4.2	ระดับ.....	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 1. กิจกรรม/โครงการส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2. กิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 3. กิจกรรม/โครงการส่งเสริมด้านความรู้	คณะครุศาสตร์	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
		ระดับ.....	<p>1.โครงการยกระดับและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ พื้นที่ดำเนินโครงการ : ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย : 1. ระดับคณะ จำนวน 1 คณะ 2. ระดับหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร</p> <p>เชิงปริมาณ</p> <ol style="list-style-type: none"> จำนวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะนิติรัฐศาสตร์ จำนวน 24 คน ที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 100 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด จึงบรรลุค่าเป้าหมาย หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 ของคณะนิติรัฐศาสตร์ ทั้ง 3 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผลการประเมินระดับหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ย 3.72 ตามเกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ย ๓.๗๙ ตามเกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ - หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.03 ตามเกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก คือ 4.42 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 4.49 รองลงมา คือ ด้านความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 4.41 และด้านการให้บริการของผู้จัดโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 4.41 ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำที่สุด คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 4.39 <p>เชิงคุณภาพ</p> <ol style="list-style-type: none"> คณะนิติรัฐศาสตร์มีกระบวนการในการบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในระดับคณะ และหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ยืนยันความสำเร็จของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ว่าคณะมุ่งมั่นในการสร้างคนดี มีคุณภาพ มีความสุข สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองว่าคณะสามารถจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเป็นคนดี มีความรู้ มีทักษะและมีความไว้วางใจที่จะให้ลูกหลานเข้าศึกษาต่อในคณะ 	คณะนิติศาสตร์	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
		ระดับ.....	โครงการ การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	●
กลยุทธ์ 4.1.10 ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า					
1. จำนวนการปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์	จำนวนทุกปี	จำนวน.....	1.โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์	สำนักกิจการนักศึกษา	●
1. จำนวนกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า	จำนวน 6 กิจกรรม	จำนวน.....กิจกรรม	<p>1.โครงการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมาย ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะนิติรัฐศาสตร์ จำนวน 35 คน เนื่องจากคณะนิติรัฐศาสตร์ยังขาดการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานกิจกรรมของคณะฯและเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการคณะฯ จึงมีการดำเนินโครงการนี้ขึ้น เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563</p> <p>เชิงปริมาณ</p> <ol style="list-style-type: none"> จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คนในการจัดทำระเบียบข้อบังคับชมรมศิษย์เก่า จำนวนสมาชิกชมรม (เมื่อเทียบกับจำนวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทั้งหมด) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.22 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจสูงสุด เรียงตามลำดับคือ ด้านคุณภาพการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า ค่าเฉลี่ย 4.85 รองลงมา ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดให้มีการประชุมชมรมศิษย์เก่า ค่าเฉลี่ย 4.70 ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำที่สุด คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 4.30 <p>เชิงคุณภาพ</p> <ol style="list-style-type: none"> มีคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะนิติรัฐศาสตร์ มีการจัดทำร่างระเบียบชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะนิติรัฐศาสตร์โดยผ่านการพิจารณาของรักษาการคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะนิติรัฐศาสตร์ 	คณะนิติศาสตร์	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
กลยุทธ์ 4.1.11 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย					
1. ระดับผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย	ระดับดี	ระดับดีมาก ($\bar{x} = 4.29$)	โครงการพัฒนาสำนักวิชาการและประมวลผล กิจกรรมที่ 4 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักวิชาการและประมวลผล	สำนักวิชาการและประมวลผล	●
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม					
เป้าประสงค์ 5.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม					
กลยุทธ์ 5.1.1 ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์หรือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย					
1. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์ด้วยการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อม	จำนวน 3 โครงการ	จำนวน 1 โครงการ	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรม การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับความสำเร็จด้านการจัดการขยะ ปัญหาด้านการจัดการขยะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา/ความต้องการด้านการจัดการขยะ เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีอาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยจากทุกคณะเข้าร่วม	สถาบันวิจัยและพัฒนา	●
		จำนวน 1 โครงการ	โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นรากฐาน การดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีการดำเนินงานคือ 1.ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงบูรณาการร่วมกับวิทยากรและเครือข่ายชุมชนร้อยเอ็ดต่อไต่กับคณะนิติรัฐศาสตร์ 2.ดำเนินการทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ โดยใช้พื้นที่สวนความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	คณะนิติรัฐศาสตร์	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
		จำนวน 1 โครงการ	โครงการนิตริรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม(การจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วม) การดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีการดำเนินงานคือ 1.ศึกษาบริบทและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ป่าชุมชนร้อยเอ็ดอโคก 2.จัดทำแผนที่ทรัพยากรป่าชุมชนร้อยเอ็ดอโคกแบบมีส่วนร่วม 3.ปลูกป่า ปลูกไม้ผล ปลูกจิตสำนึก และสร้างจิตอาสาในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพจากผลผลิตในป่าชุมชน	คณะนิตริ รัฐศาสตร์	●
กลยุทธ์ 5.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม					
1. จำนวนฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ตามภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม	จำนวน 1 ฐานข้อมูล	จำนวน ฐานข้อมูล	(ไม่มีโครงการ)		
กลยุทธ์ 5.1.3 มีการบริหารและจัดการขยะอย่างเป็นระบบลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง					
1. ร้อยละของขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	ร้อยละ 30	ร้อยละ....	(ไม่มีโครงการ)		
เป้าประสงค์ 5.2 เพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยดำเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้					
กลยุทธ์ 5.2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม					
1. จำนวนนวัตกรรมและโครงการที่ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์ชัดเจนค่าเป้าหมายที่ชัดเจน	จำนวน 1 นวัตกรรม/ โครงการ	จำนวน 1 นวัตกรรม / โครงการ	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยได้จัดทำชุดความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 3 รายการ คือ ชุดความรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะทั่วไปของขยะมูลฝอยในชุมชน ชุดความรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และ ชุดความรู้ที่ 3 เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปได้รับข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ หรือสามารถนำไปสู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป	สถาบันวิจัย และพัฒนา	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
กลยุทธ์ 5.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียม การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University Ranking)					
1. ระดับความพึงพอใจกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเข้าสู่โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ผลการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว	ระดับ 3.5	ระดับ.....			●
กลยุทธ์ 5.2.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ					
1.	จำนวน 2 เครือข่าย	จำนวน 18 เครือข่าย	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยได้ศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด “ด้านบริหารจัดการขยะ” ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะในชุมชน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น ทำให้มีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พื้นที่สุขภาพแวดล้อม จำนวน 18 เครือข่าย	สถาบันวิจัยและพัฒนา	●
			<p>1.โครงการนิตรัฐศาสตร์วิชาการแก่สังคม(การจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วม) การดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีการดำเนินงานคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษาบริบทและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ป่าชุมชนร้อยเอ็ดโคก 2. จัดทำแผนที่ทรัพยากรป่าชุมชนร้อยเอ็ดโคกแบบมีส่วนร่วม 3. ปลูกป่า ปลูกไม้ผล ปลูกจิตสำนึก และสร้างจิตอาสาในการอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพจากผลผลิตในป่าชุมชน <p>2.โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นรากฐาน การดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง</p>	คณะนิติรัฐศาสตร์	●

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการประเมิน ● บรรลุ / ● ไม่บรรลุ
			ช่วงที่ 1 ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีการดำเนินงานคือ 1. ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงบูรณาการร่วมกับวิทยากรและเครือข่ายชุมชนร้อยเอ็ดต่อศอกกับคณะนิติรัฐศาสตร์ 2. ดำเนินการทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ โดยใช้พื้นที่สวนความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชาคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด		
เป้าประสงค์ 5.3 นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม					
กลยุทธ์ 5.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม					
1. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจ ในกิจกรรมอนุรักษ์ ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรม การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับความสำเร็จด้านการจัดการขยะ ปัญหาด้านการจัดการขยะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา/ความต้องการด้านการจัดการขยะ เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยจากทุกคณะซึ่งนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมมีความเข้าใจ ในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม ร้อยละ 80	สถาบันวิจัยและพัฒนาทุกคณะ	●

หมายเหตุ ● บรรลุ ■ □ ไม่บรรลุ

